

สรุปข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ได้มอบนโยบายและเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและผู้ว่าราชการจังหวัด รับทราบและปฏิบัติ ดังนี้

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>● <u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</u></p> <p>๑. การตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕</p>	<p>- นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) จะเดินทางไปตรวจราชการในจังหวัดที่ประสบอุทกภัย ในภาคพื้นที่ภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เพื่อเร่งรัดการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง จึงขอให้จังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนบนและภาคกลางตอนล่างเตรียมข้อมูลไว้ให้พร้อม โดยเฉพาะจังหวัดที่ได้รับการอนุมัติโครงการต่างๆแล้ว ขอให้เร่งดำเนินการ หากมีความจำเป็นต้องทำการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นกรณีพิเศษ ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัด</p>	<p>- จังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง</p>
<p>๒. การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร</p>	<p>- การประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ มีมติข้อตกลงร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานคร และรัฐบาล ๑๒ มาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย</p> <p>จึงขอให้กรุงเทพมหานครเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมโดยเร่งขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ โดยเฉพาะคลองขนาดใหญ่ เช่น คลองแสนแสบ คลองมหาสวัสดิ์ โดยกองทัพจะเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการร่วมกับ</p>	<p>- กรุงเทพมหานคร</p> <p>- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>กระทรวงต่างๆ ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งเป็นระยะเวลาเวลานานและเร่งการระบายน้ำให้เร็วขึ้นจะให้ความสำคัญเรื่องการระบายน้ำผ่านภาคตะวันออกของกรุงเทพมหานครลงสู่ทะเลด้วย</p>	
<p>๓. การป้องกันและแก้ไข ปัญหาสาเหตุดิต</p>	<p>- ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้ความสำคัญเรื่องการจัดตั้งศูนย์บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน ซึ่งถือเป็นภารกิจที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันทำให้ประสบผลสำเร็จ</p>	<p>- กรมการปกครอง - ศพส. มท. - จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>๔. การให้บริการ Call Center แบบ Smile Line และ Smile Team</p>	<p>- ขอให้ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนอย่างใกล้ชิด เช่น กรมที่ดิน กรมการปกครอง และรัฐวิสาหกิจ ขอให้ช่วยกันคิดว่าทำอย่างไรที่จะให้การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์เป็น Smile Line คือ เมื่อประชาชนโทรศัพท์เข้ามาสอบถามข้อมูลต่างๆ จะมีบริการตอบรับด้วยไมตรีจิตในการบริการทุกหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับกระทรวงไปจนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้เป็น Smile Team ด้วย</p> <p>ขอให้ช่วยกันคิดคำภาษาไทยที่เหมาะสมและขยายผลให้เป็น Smile Line และ Smile Team ของกระทรวงมหาดไทยด้วย</p>	<p>- ทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย - จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>● <u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรี</u> <u>ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย</u> <u>(นายชูชาติ หาญสวัสดิ์)</u> ๑. การเตรียมรับสถานการณ์ อุทกภัย</p>	<p>- ขอให้จังหวัดที่ประสบอุทกภัยเร่งดำเนินการโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการในเบื้องต้นตามกำลังความสามารถ เช่น การก่อสร้างประตูระบายน้ำ หรือเครื่องสูบน้ำ สำหรับหน่วยงานอื่นๆ เช่น การประปานครหลวงไม่จำเป็นต้องคิดโครงการขนาดใหญ่ ขอฝากให้ศึกษาเรื่องการก่อสร้างโรงกรองน้ำ</p>	<p>- กรมโยธาธิการ และผังเมือง - การประปานครหลวง - จังหวัดที่ประสบอุทกภัย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ที่จังหวัดชัยนาทโดยส่งผ่านน้ำมาที่กรุงเทพมหานคร เส้นทางการส่งน้ำผ่านจังหวัดใดก็ให้ทำการจำหน่าย น้ำประปาให้จังหวัดนั้นเลยได้หรือไม่</p> <p>ขอฝากให้ทุกหน่วยงานช่วยกันคิดโครงการที่ ไม่ต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมาก เนื่องจากรัฐบาล ต้องการ ความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด และคุ้มค่า</p>	
<p>๒. การจัดทำฐานภาษี ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น</p>	<p>- ขอให้กรมที่ดินช่วยดูแล สนับสนุนการจัดทำ ฐานภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจาก กรมที่ดินมีฐานข้อมูลที่มีคุณภาพและมีความพร้อม ในด้านบุคลากรอยู่แล้ว หากมีปัญหาขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินงานขอให้รายงานกระทรวง ทราบโดยเร็ว</p>	<p>- กรมที่ดิน - กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น - จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>๓. การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น</p>	<p>- ขอเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดกำกับ ดูแลการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เนื่องจาก ที่ผ่านมาปรากฏข่าวการร้องเรียนของประชาชน จำนวนมาก ในเรื่องการใช้จ่ายเงินผิดวัตถุประสงค์ ขอให้ช่วยดูแลด้วย</p>	<p>- กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น - จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>● <u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรี</u> <u>ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย</u> <u>(นายฐานิสร์ เทียนทอง)</u> ๑. การเตรียมความพร้อมรับ สถานการณ์ภัยแล้งและไฟป่า</p>	<p>- ขอให้ทุกจังหวัดเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง โดยเร่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ปัญหาภัยแล้ง ในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และระมัดระวังเรื่องไฟป่าด้วย โดยขอให้รัฐมนตรี ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงมาตรการ ทางกฎหมายในกรณีเผาเศษกิ่งไม้และวัชพืชต่างๆ รวมทั้งเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบัติการชุดเผชิญเหตุ ในกรณีเกิดอัคคีภัยเพื่อการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที</p>	<p>- กรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย - จังหวัดทุกจังหวัด</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
๒. การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย	- ขอให้ทุกจังหวัดและทุกหน่วยงานเร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท และเงินอุดหนุนราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลัง ซึ่งขณะนี้มีการร้องเรียนจากประชาชนในจังหวัดต่างๆว่า ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการด้วย	- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - กรุงเทพมหานคร - จังหวัดทุกจังหวัด
๓. การเข้มงวดกวดขันการจุดดอกไม้ไฟในงานสมโภชและงานรื่นเริงต่างๆ	- ตามที่ปรากฏข่าวดอกไม้เพลิงระเบิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก จึงขอให้ทุกจังหวัดเข้มงวด กวดขันในเรื่องการจุดดอกไม้ไฟในงานสมโภชและงานรื่นเริงต่างๆ รวมทั้งรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการใช้ดอกไม้เพลิงให้เป็นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - จังหวัดทุกจังหวัด
<ul style="list-style-type: none"> ● <u>ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายพระนาย สุวรรณรัฐ)</u> ๑. การทำ MOU แก้ไขปัญหาเสพติดร่วมกันระหว่างปลัดกระทรวงมหาดไทยกับผู้ว่าราชการจังหวัด	- กระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) แก้ไขปัญหาเสพติดร่วมกันระหว่างปลัดกระทรวงมหาดไทยกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด ขณะนี้มีจำนวน ๑๔ จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ที่ยังไม่ได้ลงนาม สำหรับจังหวัดที่ลงนามไปแล้วขอให้ดำเนินการดังนี้ ๑) ในระดับจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือแก้ไขปัญหาเสพติด โดยลงนามร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและนายอำเภอทุกอำเภอ โดยให้กำหนดเป้าหมาย	- กรมการปกครอง - ศพส. มท. - จังหวัดทุกจังหวัด

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ในบันทึกข้อตกลง ฯ เป็นเป้าหมายรายหน่วยงานและรายอำเภอ</p> <p>๒) สำหรับระดับอำเภอ ให้นายอำเภอจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ โดยลงนามร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้กำหนดเป้าหมายในบันทึกข้อตกลงฯ เป็นเป้าหมายรายหน่วยงาน รายตำบล และรายหมู่บ้าน</p> <p>๓) ให้จังหวัดส่งสำเนาเอกสารบันทึกข้อตกลงฯ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามกับนายอำเภอให้ ศพส.มท. ทราบภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ กับปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยกระทรวงจะมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงและผู้ตรวจราชการกรมเดินทางไปตรวจติดตามผลการดำเนินงานต่อไป</p>	
<p>๒. การเตรียมความพร้อม รับสถานการณ์อุทกภัย</p>	<p>- ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมแผนการป้องกันอุทกภัยในฤดูฝนและซักซ้อมแผนให้สามารถปฏิบัติได้จริงและทันเหตุการณ์</p> <p>ในส่วนของจังหวัดต่างๆ ขอให้ประสานการดำเนินการกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในจังหวัดและส่วนกลาง โดยให้ปรับแผนป้องกันภัยของจังหวัดให้เป็นปัจจุบันและพร้อมปฏิบัติ และขอเน้นย้ำจังหวัดที่เป็นทางไหลผ่านของน้ำให้ศึกษาการเตรียมการของจังหวัดสมุทรสงครามเป็นแบบอย่าง โดยการชุดลอกคู คลอง ล้างหน้ามาเป็นเวลานานแล้วและได้เห็นผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ จึงขอให้จังหวัดนนทบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสาคร เตรียมรับสถานการณ์ไว้ให้พร้อม</p> <p>สำหรับกรุงเทพมหานครขอให้เร่งทำการชุดลอกคู คลองและท่อระบายน้ำไว้ล่วงหน้าในทุกเขตด้วย</p>	<p>- กรมป้องกันและบรรเทาอุทกภัย</p> <p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>๓. การปรับแผนงานของ จังหวัดชายแดน เพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC : Asian Economic Community)</p>	<p>- ขอให้จังหวัดที่มีพื้นที่ติดแนวชายแดน จำนวน ๓๐ จังหวัด เตรียมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC : Asian Economic Community) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยขอให้ปรับแผนงานให้สามารถเข้าร่วมการประชุมฯ และประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด รวมทั้งคำนึงถึงหลักเกณฑ์ในการจัดทำ การอนุมัติแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในรายการ ที่มีข้อผูกพันกับต่างประเทศ หรือเรื่องการค้าชายแดน หรือเรื่องการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน</p>	<p>- กรมการปกครอง - สำนักพัฒนาและ ส่งเสริมการบริหาร ราชการจังหวัด สป. - กองการต่างประเทศ สป. - จังหวัดที่มีพื้นที่ ติดแนวชายแดน</p>
<p>๔. โครงการปลูกต้นไม้ ถวายแม่ของแผ่นดิน ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา “๑ หมู่บ้าน ๑ ชุมชน ๘๐ ต้น ๘๐ พรรษา”</p>	<p>- กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการ ปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดินในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา “๑ หมู่บ้าน ๑ ชุมชน ๘๐ ต้น ๘๐ พรรษา” โดยขอให้ทุกจังหวัด ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจนโยบายของโครงการฯ และเชิญชวนส่วนราชการ รวมทั้งประชาชนทุกภาคส่วน ในพื้นที่ร่วมกันสร้างความรักความสามัคคี ร่วมกัน จัดหาพื้นที่และกล้าไม้เพื่อปลูกต้นไม้ในหมู่บ้าน /ชุมชน ชุมชนละ ๘๐ ต้น เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ</p> <p>๒. ให้ผู้ปลูกได้มีการติดตามดูแลการเติบโต ของต้นไม้เป็นประจำด้วยตนเองหรือเป็นประจำ โดยครอบครัว เพื่อร่วมกันดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ให้เจริญเติบโตและอยู่รอดเป็นพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ตลอดไป</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - ทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>๓. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการฯ จัดทำกรรณายางานผล พร้อมรูปถ่ายให้กระทรวงมหาดไทยในวันที่ ๕ ของเดือนโดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๕ จนถึงสิ้นสุดโครงการในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕</p>	
<p>๕. การส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและกลุ่มจังหวัด</p>	<p>- ขอให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญในเรื่องการขับเคลื่อนงาน กรอ. ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดยขอให้ดำเนินการนี้</p> <p>๑. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้ากลุ่มจังหวัด ถือปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อน กรอ. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดย กรอ. จังหวัดควรประชุมอย่างน้อย ๒ เดือน ต่อครั้ง และ กรอ. กลุ่มจังหวัดประชุมอย่างน้อย ๓ เดือน ต่อครั้ง</p> <p>๒. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่ เช่น หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยนำนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดและภาคเอกชนมาเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>๖. การแก้ไขและป้องกันปัญหาขยะเสฟติด</p>	<p>- กระทรวงมหาดไทยจะใช้ตัวชี้วัดเรื่องยาเสฟติดเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของนายอำเภอทุกท่าน ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติจะอยู่ใน KPI ซึ่งทาง ปปส. และ ศพส.มท. ร่วมกับ สนผ.สป. จะกำหนดอย่างชัดเจนว่าในพื้นที่กว่า ๘๐๐ อำเภอ แต่ละอำเภอมีความรุนแรงของยาเสฟติดอยู่ในระดับใด โดยจะมีระบบการติดตามและประเมินผลที่เห็นได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม จึงขอให้ทุกท่านปฏิบัติงานอย่างจริงจังอย่าได้ละเลย</p>	<p>- นายอำเภอทุกอำเภอ</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>สำหรับจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแนวชายแดน ขอให้ เข้มงวด กวดขัน บริเวณรอยต่อตามแนวชายแดนที่ใช้ เป็นเส้นทางผ่านของยาเสพติด โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วน เช่น ทหาร ตำรวจภูธร และประชาชนในพื้นที่ ขอให้ ดำเนินการอย่างจริงจังด้วย</p>	<p>- จังหวัดที่มีพื้นที่ ติดแนวชายแดน</p>

ส่วนนโยบายและแผนรวม สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ , สื่อสาร ๕๐๕๗๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕